

**CÔNG ĐOÀN VIÊN TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MỸ THO
HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU “HÀNH TRÌNH ĐỎ”
TẠI TỈNH TIỀN GIANG LẦN THỨ I NĂM 2024**

*Người đăng: BSCKL. Nguyễn Thị Quế Chi
Tổ Răng Hàm Mặt - Khoa Liên Chuyên Khoa*

Hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, nghĩa cử hiến máu cứu người luôn cao đẹp, cần được phát huy. Máu là loại thuốc điều trị đặc biệt quý, chỉ có thể được hiến tặng từ những trái tim nhân ái, với tình cảm và trách nhiệm cao cả của họ với cộng đồng. Hiến máu đem lại cho ta niềm vui vì được giúp đỡ ai đó đang cần lượng máu quý giá, vì thế mỗi chúng ta nên nhân nhiều niềm vui ấy bằng cách sẵn sàng hiến máu tình nguyện khi có thể. Hằng ngày, hằng giờ có rất nhiều người bệnh cần máu. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm Việt Nam cần khoảng hai triệu đơn vị máu dùng cho điều trị các chấn thương, tai nạn, phẫu thuật, cho người mắc các bệnh cần truyền máu. Cứ mỗi hai giây lại có những yêu cầu cần thiết liên quan tới truyền máu và trung bình cứ bảy người vào bệnh viện thì có một người cần tiếp máu.



Hiện nay, phong trào hiến máu tình nguyện trong cả nước nói chung và thành phố Mỹ Tho nói riêng đã và đang phát triển rộng khắp, với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp lao động trong thành phố Mỹ Tho; nhất là các bạn đoàn viên thanh niên; học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; công nhân, người lao động ở các địa phương trong thành phố Mỹ Tho. Thiếu máu cho điều trị người bệnh sẽ không còn là nỗi lo, nếu như tất cả mọi người khỏe mạnh đều sẵn sàng chia sẻ những giọt máu quý giá của mình cho người cần truyền máu. Những ai có sức khỏe tốt, độ tuổi từ 18 đến 60, cân nặng từ 45 kg trở lên đều có thể tham gia hiến máu, nếu thực sự tình nguyện muốn hiến những giọt máu của mình để cứu người bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang tại công văn số 2081/UBND – KGVX ngày 10/4/2024 về việc phối hợp tổ chức Chương trình Hiến máu “HÀNH

TRÌNH ĐỎ” lần thứ XII năm 2024. Thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh xây dựng kế hoạch số 49/KH – CTĐ ngày 27/6/2024 về việc thực hiện Chương trình HÀNH TRÌNH ĐỎ tại tỉnh Tiền Giang lần thứ I năm 2024 và Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Sông Tiền – Kết nối yêu thương”. Chương trình diễn ra và buổi sáng ngày thứ sáu, 26/7/2024 tại Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang, ấp Long Hoà B, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại” Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế TP Mỹ Tho cũng đã vận động được 26 đơn vị máu trong đợt này, nhằm góp phần cung cấp nguồn máu, phục vụ cho việc cấp cứu và điều trị cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.



Hiến máu tình nguyện không chỉ để cứu sống người bệnh hôm nay, mà chúng ta đã gieo thêm vô vàn những hạt giống của lòng nhân ái, nghĩa tình vào cuộc sống, tô đẹp thêm nét đẹp truyền thống nhân ái, nghĩa tình của dân tộc Việt.

Khi có nhu cầu hiến máu vui lòng liên hệ Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh qua địa chỉ email: csskctdtiengiang@gmail.com ./.